

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๓

ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๓

ณ กรุงเทพมหานคร

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (Association of Secretaries General of Parliaments – ASGP) ประจำปี ๒๕๕๓ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๑๕ คน จากจำนวนรัฐสภา ๗๑ ประเทศ สำหรับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของไทยมีนายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายสมพล วัฒนพันธ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ

ในการประชุมครั้งนี้ นาย Hafnaoui Amrani ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาและเลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งชาติแอลจีเรียเป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและนางสุวิมล ภูมิสิงหาราช เลขาธิการวุฒิสภาในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งนำเสนอระบบรัฐสภาของประเทศไทย

นอกจากนี้ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในระบบงานด้านนิติบัญญัติและในหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ งานของคณะกรรมการนอกบริเวณรัฐสภา การประท้วงของสมาชิกรัฐสภา (และผู้เยี่ยมชม) ในช่วงเปิดสมัยประชุมและระเบียบในการรักษาความสงบเรียบร้อย การกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีในสภา การร้องทุกข์ต่อรัฐสภา และบทบาทของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐสภา เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมนันทนาการซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมฯ ในการประชุม ณ ประเทศเจ้าภาพนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชมอาคารรัฐสภา นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมพระที่นั่งวิมานเมฆ นิทรรศการศิลปะแผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ในการนี้ นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางสุวิมล ภูมิสิงหาราช เลขาธิการวุฒิสภา ยังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ วรบุรี โอไฮโอ คอนเวนชัน รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยหลังอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เดินทางไปทัศนศึกษาต่อ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชมความสามารถของช้างไทยพร้อมการขี่ช้าง ณ วังช้าง แล เพนียด

ในการประชุมครั้งนี้มีการเสนอแก้ไขข้อบังคับและวิธีการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อให้มีความทันสมัยต่อวิปฏิบัติของสมาคมฯ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการแก้ไขสถานะของเลขาธิการขององค์การระหว่างประเทศจากสมาชิกของสมาคม (full member) เป็นสมาชิกสมทบ (associate member) ที่มีเพียงสิทธิในการร่วมอภิปรายแต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนหรือลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการบริหาร

ประมวลภาพการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ประจำปี ๒๕๕๓



นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ
นางสุวิมล ภูมิสิงหาราช เลขาธิการวุฒิสภา
นำเสนอระบบงานรัฐสภาของประเทศเจ้าภาพต่อที่ประชุม
ของสมาคมเลขาธิการรัฐสภา

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และเลขาธิการวุฒิสภาของ
ไทยร่วมถ่ายภาพหมู่กับ
สมาชิกสมาคมเลขาธิการ
รัฐสภาและผู้เข้าร่วมประชุม
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๗





ผู้เข้าร่วมประชุม ASGP เข้าเยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา



ทัศนศึกษา ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ



นายพิทूर พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางสุวิมล ภูมิสิงหาราช เลขาธิการวุฒิสภา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ASGP ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ Dr. Hafnaoui Amrani เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแอลจีเรียและประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา และคณะผู้เข้าร่วมประชุม



ผู้เข้าร่วมประชุมชมความสามารถของช้างและ กิจกรรมอื่นๆ ณ วังช้าง แล เพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

